

TACC วางเป้ารายได้ปีหนูกอง โตต่อเนื่อง 10-15% ส่งผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องดื่ม เสิร์ฟเสริมทัพเซเว่น - รุกขยายตลาด ๓ปท.

TACC เปิดแผนปี 63 วางเป้ารายได้เติบโตต่อเนื่อง 10-15% จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ส่งจำหน่ายในร้านเซเว่นอย่างต่อเนื่อง รับรู้รายได้ผลิตภัณฑ์เดิม "ชานมบุก" เต็มปี เดินหน้าขยายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเข้า Café Business เพิ่มช่องทางการจำหน่าย ขณะที่ธุรกิจแคคเตออร์ มีแผนขยายไปต่างประเทศ ฟาก "ซัชชวี วัฒนสุข" ประธานกรรมการบริหาร มั่นใจเติบโตต่อเนื่อง แม้ภาพรวมเศรษฐกิจจะชะลอตัว พร้อมเดินหน้าสร้างธุรกิจให้ยั่งยืน

นายชัชวี วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TACC เปิดเผยว่า ภาพรวมการดำเนินงานธุรกิจในปี 2563 บริษัทวางเป้ารายได้เติบโตอยู่ที่ 10-15% จากงวดเดียวกันปีก่อน โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการเติบโตของกลุ่มธุรกิจ B2B Business หรือกลุ่มสินค้าที่วางจำหน่ายในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น จะยังคงสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งเครื่องดื่มเย็นในภาคที่มีความหลากหลายมากขึ้น กลุ่มสินค้าที่จำหน่ายใน All Café มีการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง ขณะที่เครื่องดื่ม ชานมบุก ซึ่งเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับการตอบรับที่ดี สามารถรับรู้รายได้ได้เต็มปี

นอกจากนี้ บริษัทเดินหน้าขยายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเข้า Café Business เช่น ร้านกาแฟมวลชน Jungle Café Arabitia Café CP Fresh Mart และ Black Canyon ซึ่งมีสาขากระจายทั่วประเทศ ช่วยเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้าของบริษัท

ส่วนธุรกิจแคคเตออร์กลุ่ม "San-X" ที่ผ่านมาได้จัดทำสินค้าร่วมกับพันธมิตรแบรนด์ชั้นนำ เพื่อผลิตสินค้าออกมาวางจำหน่าย รวมทั้งมีแคคเตออร์ใหม่ ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ลายการ์ตูนของคนไทยรายแรก ภายใต้ชื่อ "หมาจ๋า" ได้มีการนำไปพัฒนาต่อยอดสินค้ามากขึ้น และยังมีแคคเตออร์ Art Story ซึ่งถือเป็นโครงการพิเศษ ที่บริษัทฯ มอบกำไรคืนสู่สังคม ผ่านการดำเนินกิจกรรมร่วมกับกลุ่มเด็กพิเศษที่สร้างผลงานเป็นภาพวาด อย่างไรก็ตาม ในปี 2563 ธุรกิจแคคเตออร์ บริษัทมีแผนที่จะรุกขยายไปตลาดต่างประเทศมากขึ้น โดยเน้นประเทศที่มีศักยภาพ เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย และเวียดนาม เพื่อสนับสนุนการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นในอนาคต

"ในปี 2563 ยังคงเป็นปีที่ดี บริษัทคาดว่า จะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แม้ภาพรวมของเศรษฐกิจในประเทศจะชะลอตัว เนื่องจากสินค้าที่จำหน่ายในร้านเซเว่น เป็นสินค้าที่มีราคาเหมาะสมกับผู้บริโภคในปัจจุบัน ทำให้เชื่อว่าจะสนับสนุนให้ TACC สามารถสร้างธุรกิจให้มีความยั่งยืนต่อไป" นายชัชวี กล่าวในที่สุด



บอร์ด KSL เคาะปันผล 0.05 บาท/หุ้น XD 4 มี.ค.63



บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) KSL

เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวานนี้ มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2662 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 220,511,631 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.84 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ซึ่งการจ่ายปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายบริษัท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 5 มีนาคม 2563 และ กำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2563 ขณะที่ขึ้นเครื่องหมายวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) ในวันที่ 4 มี.ค. 2563

ด้านบทวิเคราะห์ บมจ. หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

เปิดเผยว่า ราคาน้ำตาลโลกทำจุดสูงสุดในรอบ 2 ปี ปรับเพิ่มขึ้นราว 30% ในช่วง 4 เดือน มาอยู่ที่ 14.1 เซ็นต์/ปอนด์ สาเหตุหลักจากปัญหาภัยแล้งในภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะประเทศอินเดียและไทย (ผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่อันดับ 1 และ 4 ของโลก) กดดันภาพรวมอุตสาหกรรมน้ำตาลโลกพลิกกลับมาขาดดุลเป็นครั้งแรกในรอบ 2 ปี ราคาน้ำตาลดิบโลกที่ติดตัวขึ้นมาแรง ถือเป็น Sentiment ที่ดีต่อหุ้นที่ผลิตและจำหน่ายน้ำตาล อย่าง KSL โดยฝ่ายวิจัยฯ ได้มีการปรับเพิ่มประมาณการกำไรสุทธิปี 2562/63-64 ขึ้น 9.2% และ 11.0% ตามลำดับ ขณะที่ภาพรวมธุรกิจของ BBGI (บ. ร่วมของ KSL ที่ถือหุ้น 40%) จะฟื้นตัวชัดเจนในปี 2563 จากแนวโน้มราคาขายเอทานอลและน้ำมันปาล์มดิบปรับสูงขึ้นเช่นกัน โดยราคาหุ้น ณ ปัจจุบันมี upside กว่า 15% พร้อมคาดหวังเงินปันผลสม่ำเสมอ 3%ต่อปี จึงเป็นโอกาสทยอยลงทุน



แม่มดน้อย ภาคพิสดาร

ขยับซ้าย ขวา

แม่มดน้อย ภาคพิสดาร วันนี้ เชื่อว่า ดัชนีตลาดและราคาหุ้น คงจะขยับซ้าย ขวา อย่างมีจังหวะ หลังจาก ทั้ง สหรัฐ-จีน ลงนามข้อตกลงการค้าเฟสแรก ซึ่งคงต้องมาดู เนื้อหารายละเอียด ว่า โดนอก โดนใจนักลงทุนทั่วโลกหรือไม่ โดยจะสะท้อนได้ปฏิกิริยา ตลาดหุ้นแต่ละประเทศ แม่มดน้อย เชื่อว่า ตลาดหุ้นไทย อาจไต่แนว ทั้งรับและต้าน หุหุ วานนี้ดัชนีตลาดปิดที่ระดับ 1,581.05 จุด ลดลง 5.85 จุด หรือ 0.37% มูลค่าการซื้อขาย 65,404.07 ลบ. สรุปลงทุนในประเทศขายสุทธิ 1,636.27 ล้านบาท บัญชีบริษัท หลักทรัพย์ซื้อสุทธิ 1,577.41 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ 2,328.13 ล้านบาท นักลงทุนทั่วไปในประเทศซื้อสุทธิ 2,386.99 ล้านบาท

หลังจาก **AWC** เปิดตัว โรงแรม มีเลีย เกาะสมุย ทำให้มีโรงแรมภายใต้การบริหารกว่า 16 โรงแรม และจำนวนห้องพักเพิ่มขึ้นเป็น 4,869 ห้อง... โรงแรม มีเลีย เกาะสมุย (Melia Koh Samui) ภายใต้แนวคิดเกี่ยวกับเรือและท้องทะเล พร้อมด้วยสระว่ายน้ำกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในเกาะสมุย ที่ประกอบไปด้วยสระว่ายน้ำหลักริมชายหาด สระว่ายน้ำในรูปแบบ ทะเลสาบรอบรีสอร์ทขนาดใหญ่ (Lagoon Pool) และพื้นที่ผ่อนคลายในบริเวณสระน้ำ ซึ่งตั้งอยู่บนหาดเชิงมน เกมหูน AWC คิกคัก ปิดอย่างหล่อเลี้ยง ยืน 6.25 บาท บวก 50 สตางค์ คิดเป็น 8.70%

BAM ปิดที่ 24.10 บาท บวก 1.30 บาท คิดเป็น 5.70% แม่มดน้อย เห็นอย่างนี้แล้ว มีหวัง.....เห็นอนาคต สุดลูกหูลูกตา หุหุ...นี่ก็เพลง 30 ยิ่งแจ้ว

ผู้ถือหุ้น **MACO** อนุมัติให้เข้าลงทุน 50.0% ในบริษัท ฮัลโล บางกอก แอล อี ดี จำกัด หรือ Hello Bangkok LED ด้วยเงินลงทุน 1,950 ล้านบาท และมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (Private Placement) 1,080 ล้านหุ้น ราคา 1.44 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,553 ล้านบาท ให้กับ บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ **PLANB** พร้อมทั้งอนุมัติการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณาของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ กับ PLANB

พูน จง กิต CEO MACO เชื่อมั่นว่าทิศทางการบริหารงานที่มุ่งไปนี้จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับ MACO ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งสินทรัพย์สื่อในประเทศที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการโดย บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (PLANB) จะสร้างความปลอดภัยต่อธุรกิจในประเทศของเราได้เป็นอย่างดี รวมถึงการซื้อหุ้นใน บริษัท ฮัลโล บางกอก



บริษัทหลักทรัพย์แนะนำ

บล.ฟินันเซีย ไซรัส : **TISCO** แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 112.00 บ.

บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : **OSP** แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 50.00 บ.

บล.ฟิลลิป : **TISCO** แนะนำ ทอยซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 103.50 บ.

แอลอีดี จำกัด และการออกหุ้นให้กับ PLANB คือการแสดงเชื่อมั่นในความสามารถของ PLANB ที่จะสามารถสร้างประโยชน์จากสินทรัพย์สื่อกลางแข็งแกร่งทั้งหมด ทั้งการนำเสนอสื่อและสร้างเนื้อหาการโฆษณาที่มีมูลค่ามากขึ้น โดยการทำธุรกรรมข้างต้นนี้จะผลักดันให้ MACO เป็นเจ้าของสื่อโฆษณากลางแจ้งที่มากที่สุดในประเทศไทยผ่านการบริหารด้วยมืออาชีพอย่าง PLANB ส่วน MACO จะมุ่งเน้นการขยายธุรกิจและทำตลาดในต่างประเทศ โดยเฉพาะภูมิภาคอาเซียนได้อย่างเต็มกำลัง

OR เปิดร้าน คาเฟ่ อเมซอน เพื่อการสร้างโอกาส หรือ คาเฟ่ อเมซอน ฟอรั่ แซนส์ (Cafe' Amazon for Chance) สาขาที่ 7 ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยเป็น คาเฟ่ อเมซอน ฟอรั่ แซนส์ สาขาแรกที่ขยายโอกาสไปยังกลุ่มผู้สูงวัยในการเป็นบาร์ิสต้าของร้าน เพื่อช่วยสร้างงานที่มั่นคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสร้างความเท่าเทียมในการดำรงชีวิตให้กับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส

บอ.วิ โชว์ผลงาน “กองทุน WE-GTECH8M” สร้างผลตอบแทนถึงเป้าหมายทะลุ 8% ในระยะเวลา 6 เดือน 20 วัน หลังกลุ่มเทคโนโลยีทะยานตัวขึ้นรับปัจจัยบวกข้อตกลงการค้า มองแนวโน้มหุ้นเทคโนโลยีในปี 2563 ยังไปต่อ แนะนำ “กองทุน WE-GTECH” เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนให้พอร์ตต่อเนื่อง

ธนาคารรัฐชาติ จำกัด (มหาชน) ลุย มอบรางวัลแพ็คเกจ ตัวเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ - กระบี่ พร้อมที่พัก โรงแรมดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท 2 วัน 1 คืน รางวัลละ 2 ท่าน มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท ให้กับ ผู้โชคดีจากแคมเปญใหญ่ “โชคหล่นทับ ปี 2” ครั้งที่ 2 ซึ่งเดินทางมารับรางวัลที่ธนาคารรัฐชาติ สาขามหาบุญครอง แคมเปญนี้จับรางวัลแจกทุกเดือนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 รวมทั้งหมด 4 ครั้ง โดยมีรางวัลตัวเครื่องบินพร้อมที่พัก จำนวน 60 รางวัล และมีรางวัลใหญ่ รถยนต์มาสด้า 3 รุ่น 2.0 S มูลค่า 1,069,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 1,669,000 บาท

ผู้สนใจร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีได้ต่างๆ เพียงสมัครใช้ผลิตภัณฑ์กับธนาคาร ตั้งแต่วันที่ถึง 31 มกราคม 2563 ได้แก่ ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต, บัตรสินเชื่อบุคคลธนาคาร FLASH Plus หรือดาวโหลด Thanachart Connect โฆษณาแอป พร้อมผูกบัญชีเงินฝากหรือสินเชื่อรายวันถึงลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิตที่มีเบี้ยประกันชีวิตทุกๆ 5,000 บาทต่อกรมธรรม์ (ยกเว้นประกัน Unit Link และ Credit Life) รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลรายการละ 5 สิทธิ์ หรือเพียงใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต หรือใช้วงเงินในบัตรเครดิตสินเชื่อบุคคลธนาคาร (FLASH Plus) หรือทำธุรกรรม โอน จ่ายบิล เดบิตเงิน ผ่าน Thanachart Connect โฆษณาแอป รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลเพิ่มรายการละ 2 สิทธิ์ โดยให้สิทธิ์ลุ้นสูงสุด 6 สิทธิ์/เดือน โดยดูรายชื่อผู้โชคดีได้ทาง www.thanachartbank.co.th และ www.luckyonegroup.net

TACC เปิดแผนปี 63 วางเป้ารายได้เติบโตต่อเนื่อง 10-15% จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ส่งจำหน่ายในร้านเซเว่นอย่างต่อเนื่อง ระบุรายได้ผลิตภัณฑ์เดิม"ขานมบุค"เต็มปี เดินหน้าขยายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเข้า Caf? Business เพิ่มช่องทางการจำหน่าย ขณะที่ธุรกิจคาเฟ่แคเตอร์ มีแผนขยายไปต่างประเทศ ฟาก "ซซชวี วัฒนสุข" ประชานกรรมการบริหาร มั่นใจเติบโตต่อเนื่อง แม้ภาพรวมเศรษฐกิจจะชะลอตัว พร้อมเดินหน้าสร้างธุรกิจให้ยั่งยืน

บล.ฟิลลิป : **AOT** แนะนำ ทอยซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 82.00 บ.

บล.เคจีไอ : **RS** แนะนำ ถือ ราคาพื้นฐาน ที่ 14.30 บ.

บล.เคจีไอ : **KBANK** แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 194.00 บ.

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : **TISCO** แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 110.00 บ.



สำหรับ PT
เราไม่ได้หยุดอยู่แค่การให้บริการด้านพลังงาน
แต่ทุกที่ทั่วไทย PT จะไปถึง
เพื่อเป็นอีกหนึ่งในใจคนไทยทั้งประเทศ

"บริษัท พิกิจ เอ็มเอช จำกัด (มหาชน)"

